



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 18 สิงหาคม 2563

เรื่อง

1. หนุนเกษตรกรปลูก'ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน' สินค้าFuture Cropโคราช...
2. หนุนเกษตรกรปลูก'ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน'สินค้าFuture Crop...
3. สก๊อปพิเศษ: นายกรัฐมนตรีตอบรับช่วยเยียวยาชาวสวนลำไยไร้ละ 2 พัน
4. จ่อทุ่ม3พันล้านแก้ลุ่มน้ำคลองกลาย
5. กรมหม่อนไหมสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหม จัดแข่งขัน สาวไหมและการทำ...
6. 'ธรรมนัส'ศึกษาการใช้ที่ดินของหมอดินอาสา
7. กรมข้าวตรวจเส้นทางผลิตข้าวอินทรีย์สุรินทร์
8. กรมหม่อนไหมโชว์ความสำเร็จ
9. 'กยท.'ขงกรม.จ่าย2.4พันล้าน เพิ่มเติมประกันรายได้ระยะ1
10. 'สุพัฒนพงษ์'ชู5ข้อ'บีกดุ' 'ปรีดี'ฟุ้งวางฐานศก.ใหม่ ชี้ว่างงานสูงสุดรอบ11ปี

สื่อ

- แนวหน้า  
naewna.com  
สยามรัฐ  
สยามรัฐ  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
เดลินิวส์  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
กรุงเทพธุรกิจ  
มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : หนุนเกษตรกรปลูก 'ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน' สินค้า Future Crop โคราช...

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14357 หน้า : 8(กลาง)

## หนุนเกษตรกรปลูก 'ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน' สินค้า Future Crop โคราชสร้างรายได้งาม

**นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ**

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า ถั่วลิสง เป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่เกษตรกรนิยมปลูกแพร่หลายในทุกภาคของประเทศ แหล่งปลูกสำคัญอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา(สศท.5) พบว่า สินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดนครราชสีมา คือ "ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน" ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรเป็นอย่างดี โดยเกษตรกรนิยมปลูกถั่วลิสง เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลายในพื้นที่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ อาทิ มันสำปะหลังโรงงาน เป็นต้น

หากพิจารณาด้านการผลิตและผลตอบแทนของถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน หรือพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 พบว่า มีพื้นที่ปลูก 2,000 ไร่ (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) ให้ผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 2,400 ตัน/ปี เกษตรกรผู้ปลูก 500 ราย พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอครบุรี เลิงสาง และหนองบุญมาก เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ดอน ลักษณะดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์พระราชทาน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติค่อนข้างหวาน กรอบนุ่มกว่าถั่วลิสงทั่วไป ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 120-150 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 12,924 บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 95-110 วัน ให้ผลผลิตเปลือกสดเฉลี่ย 1,295 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 15 - 25 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนมิถุนายน 2563) สร้างรายได้เฉลี่ย 30,227 บาท/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 17,303 บาท/ไร่/รอบการผลิต นอกจากนี้ เกษตรกรได้นำผลผลิตบางส่วนมาแปรรูปเป็น ถั่วคั่วและถั่วคั่ว ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งมารับซื้อถึงไร่ ส่วนร้อยละ 30 ส่งจำหน่ายที่ตลาดสำคัญของจังหวัด ได้แก่ ตลาดดอนแกว่น เทิดไท และสุรนคร

ด้านนายสมมาตร ยิงยวด ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวเสริมว่า การปลูกถั่วลิสงจะมีต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกโดยใช้ระบบน้ำหยด จึงมีค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่น และมีค่าจ้างแรงงานเก็บผลผลิตในอัตราต่อกิโลกรัมละ 5 บาท แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตและผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับถือว่าคุ้มค่า โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร รวมถึงสามารถผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรในชุมชน ดังนั้น การปลูกถั่วลิสง จึงเป็นอาชีพที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาแรงงานในครัวเรือน ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือผู้สนใจข้อมูลการผลิตถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน สอบถามได้ที่ สศท.5 โทร.0-4446-5120 หรืออีเมล [zone5@oae.go.th](mailto:zone5@oae.go.th)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : หนุนเกษตรกรปลูก 'ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน' สินค้า Future Crop...

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บันเทิง ยานยนต์ Like สาระ

หน้าแรก / ในประเทศ

### หนุนเกษตรกรปลูก 'ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน' สินค้า Future Crop โคโรนา สร้างรายได้งาม

วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

Tweet ติดตามเนื้อหา

ถูกใจ 4.6 แสน



นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ถั่วลิสง เป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่เกษตรกรนิยมปลูกแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ แหล่งปลูกสำคัญอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) พบว่า สินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดนครราชสีมา คือ "ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน" ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crop) เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรเป็นอย่างดี โดยเกษตรกรนิยมปลูกถั่วลิสง เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลายในพื้นที่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ อาทิ มันสำปะหลัง ไร่ยางนา เป็นต้น



**เครื่องซักผ้า Hitachi**

เมื่อความสะดวกออกแบบได้ ก็ออกแบบความสุขได้ทุกวัน

Hitachi Thailand

หากพิจารณาด้านการผลิตและผลตอบแทนของถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน หรือพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 พบว่า มีพื้นที่ปลูก 2,000 ไร่ (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา) ให้ผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 2,400 ตัน/ปี เกษตรกรผู้ปลูก 500 ราย พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอครบุรี เสิงสาง และหนองบุญมาก เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ดอน ลักษณะดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์พระราชทาน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติค่อนข้างหวาน กรอบนุ่มกว่าถั่วลิสงทั่วไป ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ราคาเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 120-150 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 12,924 บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 95-110 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ยเลือกสดเฉลี่ย 1,295 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 15 - 25 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563) สร้างรายได้เฉลี่ย 30,227 บาท/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 17,303 บาท/ไร่/รอบการผลิต นอกจากนี้ เกษตรกรได้นำผลผลิตบางส่วนมาแปรรูปเป็น ถั่วต้ม และถั่วคั่ว ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งมารับซื้อถึงไร่ ส่วนร้อยละ 30 ส่งจำหน่ายที่ตลาดสำคัญของจังหวัด ได้แก่ ตลาดดอนแสวน เขตโท และสุรนคร

ด้านนายสมมาตร ยิงยวด ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวเสริมว่า การปลูกถั่วลิสงจะมีต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกโดยใช้ระบบน้ำหยด จึงมีค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่น และมีค่าจ้างแรงงานเก็บผลผลิตในอัตรา กิโลกรัมละ 5 บาท แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตและผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับถือว่าคุ้มค่า โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร รวมถึงสามารถผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรในชุมชน ดังนั้น การปลูกถั่วลิสง จึงเป็นอาชีพที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาแรงงานในครัวเรือน ทั้งนี้ หากเกษตรกรหรือผู้สนใจข้อมูลการผลิตถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน สอบถามได้ที่ สศท.5 โทร.0-4446-5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th

Tweet ติดตามเนื้อหา

ถูกใจ 4.6 แสน




**ลงทุนด้วย การดำเนินค้าสั่งโดยตรง ที่รวดเร็ว**

โบรกเกอร์ที่ได้รับหลายรางวัล และมีการกำกับดูแลจากหลายแห่ง

**เปิดบัญชี**

บริการของเรามีความเชี่ยวชาญและสามารถทำให้เปิดการบัญชีได้ ภายใต้อีเมลและชื่อสกุล

**Breaking News**

07:45 น. 'เทพยง' โลดเซอร์ 'โควิด' กับ การติดต่อ เบียดจุดเสียง 'เชื้อแพร่กระจาย'

07:42 น. 'หมอธีระ' ย้ำอีกครึ่ง! 'ฟองสบู่' พองเที่ยว'ต้องหยุดก่อน' ชี้ทั่วโลก

07:30 น. 'อดีตบิ๊กข่าวกรอง' คิดหวัง! ลามทร'รวม.ศส.' ยังอยู่ 'ป๋อ' ยอร์. ยิน

07:02 น. 'เหมือ-ธิสาน-ตะวันออก' ฝนตกหนักบางแห่ง 'กทม.ปรับรถ' ไฟา

06:00 น. เพิ่มมาตรการดูแลได้ หลัง 'วิสามัญ' 7 คนร้าย พบหมายจับหลายคดี

ดูทั้งหมด

**Banner 300x300**



## นายกรัฐมนตรี ตอบรับ ช่วยเหลือชาวสวนลำไย ไร้ละ 2 พัน >12

# นายกรัฐมนตรีตอบรับช่วยเหลือชาวสวนลำไยไร้ละ 2 พัน



## สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

นายกรัฐมนตรีขานรับบรรเทาทุกข์ชาวสวนลำไยช่วยเหลือชาวสวนไร้ละ 2 พัน พร้อมสนับสนุนพ่อค้าจีน เข้าซื้อลำไยและผลไม้ตามแนว ศบค. ด้านสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด รับซื้อลำไยจากสมาชิกมาอบแห้งส่งขายจีนแล้ว 150 ตัน เตรียมเปิดประมูลรอบ 2 วันที่ 15 ส.ค.นี้ อีก 200 ตัน ช่วยดึงลำไยสดออกจากตลาด พยุงราคาผลผลิตในพื้นที่ไม่ให้ตกต่ำ

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีกับเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบรับที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำภายหลังที่ตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าสหกรณ์การเกษตรรับซื้อลำไยในโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ และสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด จ.ลำพูน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบ

ว่าขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ยังประสบปัญหาพ่อค้าจีน ที่เป็นผู้ค้าส่งออกลำไยไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย

“ได้สะท้อนปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกรนำเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือ และได้เตรียมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยไร้ละ 2 พันบาท ไม่เกิน 25 ไร่ต่อราย

ทั้งนี้ รายละเอียดมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับกรณีพ่อค้าผู้ส่งออกจากประเทศจีน คาดว่าจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้ โดยจะมีการหารือถึงมาตรการผ่อนผันเพื่อเปิดให้มาเจรจาซื้อผลไม้ของไทย โดยปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)” น.ส.มนัญญา กล่าว

ด้านนางสุจิตรา มโน ผู้จัดการสห





กรมการเกษตรลำไยต้อง จำกัด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สหกรณ์โชคดีที่ขณะที่มีพ่อค้าจีนที่อยู่เมืองไทยเข้ามาเจรจาซื้อขายลำไยอบแห้งกับสหกรณ์เพื่อส่งออกไปจีน ซึ่งในปีนี้อาจมีผู้ค้าลำไยและเกษตรกรบางกลุ่มประสบปัญหาเรื่องคู่ธุรกิจ ที่หายไปเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 แต่ทางสหกรณ์ยังทำธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งได้อยู่ โดยเบื้องต้นสหกรณ์ได้ทำสัญญาซื้อขายลำไยอบแห้งลดตกรับกับพ่อค้าไปแล้วจำนวน 150 ตัน หรือประมาณ 10 ตู้คอนเทนเนอร์ ส่งมอบวันสุดท้าย 4 ก.ย.2563 และรอบที่ 2 สหกรณ์กำลังจะเคาะประมูลอีก 200 ตัน ในวันที่ 15 ส.ค.นี้ โดยราคาที่จำหน่ายเกรด AA จะจำหน่ายราคา 67 บาทต่อกก. เกรด A กก.ละ 36 บาท และเกรด B กก.ละ 25 บาท โดยลำไยสดที่นำมาอบแห้ง ทางสหกรณ์จะรับซื้อผลผลิตลำไยจากสมาชิกในราคาน้ำตาลประมาณ 1-2 บาท/กก.

“ที่ผ่านมา รมช.มนัญญา ได้มาตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิตที่จังหวัดเชียงใหม่ และ

เห็นว่าสหกรณ์ลำไยต้องมีความศักยภาพในการทำธุรกิจลำไยอบแห้งและความพร้อมเนื่องจากมีตู้อบลำไย 18 ตู้ สามารถรองรับผลผลิตได้ถึง 200 ตัน/วัน ซึ่งปีนี้ลำไยจะออกมากตั้งแต่ปลายเดือน กค.-สค. ทางสหกรณ์จึงเปิดรับซื้อลำไยสดร่วงจากสมาชิกได้ประมาณวันละ 80-90 ตัน เพื่อนำมาอบแห้ง และขายลำไยอบแห้งทั้งเปลือกให้กับพ่อค้าผู้ส่งออกขนส่งโดยใช้รถคอนเทนเนอร์ ซึ่งทางรมช.มนัญญา รับที่จะช่วยเหลือสนับสนุนรถบรรทุก ห้องยนต์ 6 ล้อ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้ส่วนหนึ่งและสหกรณ์สมทบเพิ่มเติม เพื่อให้การขนส่งสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และสนับสนุนสหกรณ์ให้ดูแลช่วยเหลือสมาชิกที่มีประมาณ 10,000 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ในการกระจายผลผลิตสู่ตลาดได้ทันและไม่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งอีกด้วย”นางสุจิตรา กล่าว

## แหล่งเกษตรส่งออกนครศรีธรรมราช/สร้างโอกาสให้ปชช.เข้าถึงแหล่งน้ำ จอท่วม3พันล้านแก้ลุ่มน้ำคลองกลาย

**นครศรีธรรมราช :** ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นกับลุ่มน้ำคลองกลายในเขต อ.ท่าศาลา และ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนส่งออกต่างประเทศ แหล่งใหญ่ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรพันธุ์ไม้เศรษฐกิจหลายชนิด เช่น มังคุด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอื่นๆ อีกจำนวนมากโดยหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งวิกฤติน้ำหลากจากเทือกเขานครศรีธรรมราชสร้างผลกระทบอย่างรุนแรง และเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งจะเกิดการขาดน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตรอย่างหนักประกอบกับปัญหาน้ำทะเลหนุนที่ไหลย้อนเข้าคลองกลายเข้ามายังพื้นที่แผ่นดินชั้นในกว่า 15 กิโลเมตร สร้างผลกระทบให้กับระบบนิเวศอย่างรุนแรง เกษตรกรทั้งสองฝั่งลุ่มน้ำไม่สามารถใช้น้ำได้เนื่องจากน้ำในคลองกลายกลายเป็นน้ำทะเลแทบทั้งสายน้ำและยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 200 ตารางกิโลเมตร ตลอดแนวลุ่มน้ำ

ล่าสุด น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยชาว อ.นบพิตำ และ อ.ท่าศาลา ได้ร่วมกันทำหนังสือแจ้งปัญหาเร่งด่วนเสนอให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งทำการ

แก้ไขปัญหาคตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายทั้งระบบซึ่งมีแผนดำเนินการอยู่แล้ว โดยนายเฉลิมชัยได้เดินทางลงพื้นที่ปัญหาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยตัวเอง พร้อมทั้งข้าราชการระดับสูงของกรมชลประทานเพื่อนำไปสู่โครงการสร้างประตุน้ำระบายน้ำ

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า การแก้ปัญหาจะมี 3 ระยะคือระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะสร้างให้คลองกลายเป็น พื้นที่เก็บน้ำ โดยกรมชลประทานจะได้ดำเนินการโครงการแรกได้เลยคือโครงการประตุน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแล้ง และกั้นการรुक้าของน้ำเค็มเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม สำหรับการใช้งบประมาณนั้นจะเป็นลักษณะของโครงการชุดที่รวมหลายโครงการขนาดเล็กเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เช่นโครงการแรกคือการสร้างประตุน้ำเพื่อกักเก็บยกระดับปริมาณน้ำกักเก็บในคลองกลาย หลังจากนั้นจะมีการสร้างสถานีสูบน้ำเข้าสู่คลองไส้ไก่ที่มีอยู่แล้วการกักเก็บน้ำในอ่างพวงตามจุดต่างๆ กระจายในพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำ โดยใช้งบประมาณ 2-3 พันล้านบาท



## กรมหม่อนไหมสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหม จัดแข่งขัน สาวไหมและการทำพานพุ่มระดับประเทศ ปี 2563

อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนับเป็นอาชีพที่คนไทยทำกันมาอย่างยาวนาน และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอย่างดี ผ้าไหมไทยนั้นมีความหลากหลายของลวดลายและกรรมวิธีการผลิตในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป ซึ่งการสาวไหมถือเป็นขั้นตอนแรกๆ ที่สำคัญของการผลิตเส้นไหม และเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน

กรมหม่อนไหมได้สืบสานภูมิปัญญาการสาวไหมที่มามีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ได้จัดงานแข่งขันสาวไหมและการแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์ (พานพุ่ม) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนเกษตรกรเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดและการแข่งขันสาวไหม ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่วนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากไหม (พานพุ่ม) เป็นการแข่งขันระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ พานพุ่มในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) และพานพุ่มในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กรมหม่อนไหมจัดการแข่งขันดังกล่าวเพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวให้แก่กลุ่มเยาวชน เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าไหมไทยให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในท้องถิ่นให้มีความรู้สึกรักและหวงแหนในวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่า และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบต่อวัฒนธรรมอันดีงามด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ต่อไป

“ผ้าไหมไทยนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทั้งในด้านความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ ผ้าไหมไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานในกระบวนการผลิต ถือเป็นภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมอันทรงคุณค่าซึ่งต้องอนุรักษ์และรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว

## 'ธรรมนัส' ศึกษาการใช้ที่ดินของหมอดินอาสา



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินของหมอดินอาสา ภายใต้ชื่อ “คนคืนแบบ ชุดบ่อ นอนนา พาคนกลับบ้าน” พร้อมพบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรในเครือข่ายและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณ อ.เพ็ญ และ อ.กุฉินชัย จ.อุดรธานี ว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในการรักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรดินและน้ำ ปรับปรุงฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากทรัพยากรดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการทำเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดินจึงได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้กับเกษตรกรและเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ และมีเป้าหมายสำคัญสูงสุด คือการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีความมั่นคงยั่งยืน

“คนคืนแบบ ชุดบ่อ นอนนา พาคนกลับบ้าน” เป็นคืนแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเดือดร้อนจากสภาวะการขาดแคลนอาหารและรายได้

โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ทำโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก ที่ถอดบทเรียนของ นายคมสัน โคตรสีทา และนางนุชนารถ แก้วสว่าง ซึ่งสภาพดินในแปลงพื้นที่เป็นดินดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นดินกรวดภายใน ลึก 50 ซม.จากชั้นผิวดิน ทำให้การซึมน้ำของรากพืช การไถพรวนและการเกษตรกรรมอื่น ๆ ทำได้ยาก ความสามารถในการดูดซับน้ำและธาตุอาหารจึงต่ำไปด้วย จึงมีการปรับเปลี่ยนดิน โดยการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ การปลูกพืชตระกูลถั่ว (ไถกลบ) ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ ทั้งยังเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ และปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว อาทิ ไม้พยูง ยางนา เป็นต้น มีการจัดการน้ำโดยการขุดบ่อน้ำ บ่อจืดและทำร่องน้ำ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยปลูกรอบๆ เป็นทรงพุ่มดินไม้เพื่อรักษาความชื้นในดินอีกด้วย

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงของเกษตรกรแปลงนี้ เป็นแปลงที่กรม

พัฒนาที่ดิน ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพในการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีการรณรงค์ให้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ โดยมีส่วนของปศุสัตว์และประมงเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อเกษตรกรหันมาทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี.



## กรมข้าวตรวจเส้นทางผลิตข้าวอินทรีย์สุรินทร์

นายทรงชนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของชาวนา โดยจัดทำแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรมการข้าวได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ซึ่งโครงการสำคัญเหล่านี้เชื่อมโยงบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ทำรายได้ในระดับต้นของไทย แต่ละปีทำรายได้ให้ประเทศปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันการส่งออกข้าวแข่งขันสูงทั้งตลาดภายในและนอกประเทศ ประกอบกับหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียมีศักยภาพผลิตข้าวสูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายข้าวไปยังต่างประเทศของไทยที่มีราคาแพงกว่าประเทศอื่น ในระดับคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน

อย่างไรก็ตาม ไทยยังได้เปรียบด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตข้าวและ

เทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นในการผลิตข้าว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล จึงเป็นโอกาสที่จะใช้มาตรฐานดังกล่าวมาพัฒนายกระดับผลิตข้าวคุณภาพดีของชาวนาไทย ซึ่งกรมการข้าว โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Certification Authorize : CA) และกองตรวจสอบ รับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ในฐานะหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ที่ได้รับการรับรอง จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ได้ขับเคลื่อนงานด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพครบวงจรตั้งแต่ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวและข้าวหอมมะลิไทย หรือข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว และการผลิตข้าวสาร Q (Q Product) ทำให้เกิดระบบตามสอบ (Traceability) ของข้าวคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีเป้าหมายพื้นที่ 1 ล้านไร่ โดยกองตรวจสอบฯได้ประเมินและรับรองกลุ่มเกษตรกรรวม 4,842 กลุ่ม เกษตรกร 102,566 ราย พื้นที่ 911,591.25 ไร่ สำหรับจังหวัดสุรินทร์ผ่านการรับรอง 510 กลุ่ม เกษตรกร 9,460 ราย พื้นที่ 96,391.75 ไร่ นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบตรวจสอบและออกไปรับรองมาตรฐานข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification System : Rice Cert) มีกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่กระบวนการรับรอง ระบบผลิตข้าวอินทรีย์ ขอบข่ายแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปและคัรบบรรจุข้าวอินทรีย์จนได้เป็นสินค้าข้าวคุณภาพ (Q Product) ผ่านการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้บนบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าวคุณภาพ (Q Product) ซึ่งกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวครบวงจร จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของการผลิตข้าวทั้งระบบของประเทศ สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทั้งต่อตัวผู้ผลิต

ด้านนายประสงค์ ทองพันธ์

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 18 สิงหาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14357

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 41.36

Ad Value: 37,224

PRValue (x3): 111,672

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมข้าวตรวจเส้นทางผลิตข้าวอินทรีย์สุรินทร์

และผู้บริโภค

นายณรรวูฒิ ปิยโชติสกุลชัย

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้า  
ถึงผลดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว  
อินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต  
2562/63 ว่า ขณะนี้ทำ MOU ระหว่าง  
ผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรรวม 536  
กลุ่ม เกษตรกร 13,168 ราย ซื้อขายข้าว  
รวม 5,975.71 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 88.802  
ล้านบาท สำหรับพื้นที่สุรินทร์เป็น 1 ใน  
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศ  
มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมเชื่อมโยงตลาดข้าว  
อินทรีย์ 183 กลุ่ม โดยมีผู้ประกอบการเข้า  
ร่วมโครงการทำ MOU กับกลุ่มเกษตรกร  
ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  
1 ล้านไร่ 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท ข้าว ซี.พี.  
จำกัด บริษัท เจ พี ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
(1995) จำกัด บริษัท ไชยศิริไรซ์ อินเตอร์  
เทรด หจก.สุรินทร์ไชยศิริ สหกรณ์อินทรีย์  
ทั้ไทย โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์  
ตำบลบุญญาติ สหกรณ์การเกษตรปราสาท  
จำกัด บริษัท พูนผล เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท  
เอดส์บา บางกอก จำกัด โดยข้อมูลรับซื้อ  
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต  
ข้าวอินทรีย์ ปีการผลิต 2562/63 พบมีกลุ่ม  
เกษตรกรที่นำข้าวมาขาย 95 กลุ่ม ปริมาณ  
การซื้อขายข้าวอยู่ที่ 819.03 ตัน ราคารับซื้อ  
เฉลี่ย 17.45 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่ารับซื้อ  
13.850 ล้านบาท



หม่อนไหมโชว์ นงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.สระบุรี จ.ลพบุรี และ จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และผลงาน.

## กรมหม่อนไหมโชว์ความสำเร็จ

นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.สระบุรี จ.ลพบุรี และ จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผลงานของกรมหม่อนไหม เผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานด้านหม่อนไหม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ประกอบการอาชีพหม่อนไหมและวงการไหมไทย ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหมให้คงอยู่เป็นมรดกประจำถิ่นและเป็นสมบัติของชาติสืบไป อาทิ ที่สายทองฟาร์มของนางสายสุนีย์ สุวรรณดี บ้านกลุ่มพระบาท หมู่ 9 ต.หนองย่างเสือ อ.มากเหล็ก จ.สระบุรี เป็นหนึ่งในเกษตรกรต้นแบบที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ได้เข้ามาสนับสนุนด้านองค์ความรู้การปลูกหม่อนผลสดเป็นพืชทางเลือก และการสนับสนุนพันธุ์ต้นหม่อน ทำให้สายทองฟาร์มกลายเป็นแหล่งศึกษาและงานที่สำคัญ อีกทั้งมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงจากการจำหน่ายผลผลิตที่แปรรูปจากผลหม่อน เช่น น้ำลูกหม่อน แยมมัลเบอร์รี่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ อ.มากเหล็ก ทั้งนี้ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานทำให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จ มีอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 และอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหมให้คงอยู่สืบไป.



กยท.ชงกรม.จ่าย 2.4 พันล.  
เพิ่มเติมประกันรายได้ระยะ 1

> 3

## 'กยท.' ชงกรม.จ่าย 2.4 พันล้าน เพิ่มเติมประกันรายได้ระยะ 1

### ดันต่อระยะ 2

### 3.5 หมื่นล้าน

**กรุงเทพธุรกิจ** ● "กยท." เสนอ กรม.วันนี้ (18 ส.ค.) อนุมัติ 2,400 ล้านค้างจ่าย โครงการประกันรายได้ระยะที่ 1 หวังจบโครงการในปี 63 ก่อนดันโครงการระยะ 2 ในปีต่อไป 3.5 หมื่นล้าน เล็งผูก "Rubber Valley" อาณาจักรยางครบวงจร

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (18 ส.ค.) จะมีการพิจารณาขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 อีก 2,400 ล้านบาทเพิ่มเติมจากที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้ 2.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากยังค้างจ่ายกับเกษตรกรบางส่วน ส่งผลให้ไม่สามารถปิดโครงการระยะที่ 1 ได้ ซึ่ง กยท.มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 นี้ ดังนั้นหาก ครม.เห็นชอบงบประมาณดังกล่าว ก็จะเร่งรัดเบิกจ่ายทันที ซึ่งโครงการระยะที่ 1 นั้นดำเนินการไปแล้วกว่า 98-99%

สำหรับโครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 วงเงินเบื้องต้นอยู่ที่ 3.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะพิจารณาอีกครั้ง คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2564 แต่ทั้งนี้เมื่อราคายางพาราปรับเพิ่มขึ้นก็คาดว่าจะทำให้การชดเชยมีวงเงินที่ลดลงตาม ซึ่ง กยท.จะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งภาครัฐและเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้มาตรการแก้ไขปัญหายางพาราโดยรวม รัฐบาลหวังให้มีการยกระดับการพัฒนาทั้งระบบครบวงจรให้ดีขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมาทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อให้ไทยเป็นประเทศที่ยังคงรักษาสถานะผู้นำการผลิตและผู้ส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลก มีศักยภาพในการแข่งขันด้านยางพาราในระดับโลก และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้สูงขึ้น ตลอดจนช่วยสนับสนุนการทำงานในภาคอุตสาหกรรมยางและเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ



ณกรณ์ ตรรกวิรพัท

โดยกยท.มีแผนเกิดการสร้าง Rubber Valley ที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการแปรรูปยางพารา ซึ่ง กยท.มีพื้นที่พร้อมพัฒนาอยู่แล้ว 4.1 หมื่นไร่ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ปลูกยางจำนวนมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวสวนยางมีตลาดกลางยางพาราในการประมูลซื้อขายยางพาราอยู่ในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางการค้าที่สำคัญของภาคใต้ เป็นแหล่งที่ตั้ง

ของโรงงานผลิตภัณฑ์ยางชั้นนำของภูมิภาคซึ่งเหมาะสมในการส่งเสริมให้เป็นแหล่งธุรกิจยางพาราภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ กยท.ต้องผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางวิจัย คิดค้นนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพาราโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดำเนินตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านระบบตลาดนำการผลิต เพิ่มช่องทางการขาย ลดต้นทุนการผลิต ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้ผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ด้านนายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด) กล่าวว่า มีแนวคิดแผนแม่บทนำร่องโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราให้ครบวงจรใน Rubber Valley เพื่อสร้างเป็นอาณาจักรด้านยางพาราทั้งระบบครบวงจร เป็นจุดศูนย์กลางในพื้นที่อาเซียนในด้านแหล่งข้อมูล การเรียนรู้ การผลิตแปรรูป ส่งออกเต็มรูปแบบ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมเฉพาะด้านยางพาราแก่ผู้สนใจศึกษาดูงานด้านยางพาราได้อย่างครบวงจร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อจำกัดในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริง

โดยการสนับสนุนการศึกษารายวิชาการด้วยการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา 5% ของทุกปี สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และทดลองเกี่ยวกับยางอย่างมีระบบ และได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศเพื่อสร้างบุคลากร

## 'สุพัฒนพงษ์' ชู 5 ข้อ 'บิกตู' 'ปรีดี' ฟุ้งวางฐานศก.ใหม่ ชี้ว่างงานสูงสุดรอบ 11 ปี

'ปรีดี-สุพัฒนพงษ์' แถลงนโยบายฟื้น ศก. สศช.ชี้ไทยตกงานไตรมาสสอง 7.5 แสนคน มากสุดรอบ 11 ปี (อ่านต่อหน้า 8)

### ต่อจากหน้า 1

### ปรีดี

#### สศช.เผยจีดีพีไตรมาสสอง-12.2%

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการกีดกันทางการค้าตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ติดลบ

12.2% ส่วนเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวลดลงในช่วงติดลบที่ 7.8% ถึง 7.3% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงจากเดิมที่คาดไว้ว่าจะติดลบในช่วงลบ 6.0% ถึง 5.0% เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากต่างชาติที่ลดลงมาก ภาวะความถดถอยรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก รวมถึงผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ และปัญหาภัยแล้งด้วย

#### ตกงานไตรมาสสองสูงสุด 11 ปี

นายทศพรกล่าวว่า ภาวะสังคมไทยในไตรมาส 2 ยังมีความน่ากังวลอยู่มาก เนื่องจากพบว่าการจ้างงานลดลงถึง 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยตัวเลขการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 แสนคน ถือเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2552 โดยขณะนี้มีจำนวนผู้ว่างงานสะสมในปัจจุบันกว่า 2 ล้านราย ในจำนวนนี้แบ่ง

เป็น ผู้ว่างงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม 400,000 คน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1.7 ล้านคน แม้จะว่างงาน แต่ยังมีสถานะของการจ้างงานอยู่ เพียงแต่ไม่ได้รับเงินจากนายจ้าง เนื่องจากธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดกิจการหรือปิดตัวชั่วคราว โดยคาดว่าหากสถานการณ์กลับมาคลี่คลายได้ปกติแล้ว กลุ่มนี้ก็จะมีการจ้างงานกลับเข้ามาตามเดิม เพราะขณะนี้หลังจากมีการคลายล็อกดาวน์ มีธุรกิจกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง ก็เริ่มเห็นการจ้างงานและการมีรายได้ของแรงงานมากขึ้นแล้ว จึงเชื่อว่าตัวเลขการว่างงานในปี 2563 คงไม่ได้สูงถึง 7-8 ล้านคน อย่างที่หลายฝ่ายกังวล เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้แล้ว บางส่วน การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยก็ทำได้ดีกว่าหลายประเทศ แต่ยังเป็นห่วงแรงงานในกลุ่มอาชีพอิสระอีก 16 ล้านคน เนื่องจากกลุ่มนี้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้เร็วโอกาสเสี่ยงของผู้ว่างงานในอาชีพอิสระก็จะลดลง

#### กังวลหนี้ครัวเรือนพุ่ง 80.1%

นายทศพรกล่าวว่า มีความกังวลด้านหนี้สินในภาคครัวเรือนที่เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยขยายตัวกว่า 3.9% ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นที่ลดลงตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ความต้องการอุปโภคและบริโภคของครัวเรือนปรับตัวลดลง รวมถึงความต้องการสินเชื่อของครัวเรือนในเกือบทุกประเภทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หนี้สินครัวเรือนต่อจีดีพีไทย ขยับขึ้นมาที่ 80.1% ซึ่งเป็นระดับที่ถือว่าสูงสุดในรอบ 4 ปี ทำให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) มีมูลค่ากว่า 1.5 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม มองว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ถือว่าได้ผ่านจุดต่ำสุด และจะเริ่มฟื้นตัวไตรมาส 3 และ 4 ส่วนจะฟื้นตัวได้เร็วมากน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับการพัฒนาวัคซีน ซึ่งหากเป็นไปได้ตามคาด จะมีความเชื่อมั่นมาใช้รักษาคนได้ภายในกลางปี 2564 ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นชัดเจนช่วงครึ่งปีหลังปี 2564 ตอนนี้น่าจำเป็นต้องใช้มาตรการต่างๆ เพื่อประคองเศรษฐกิจ ทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ การสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ การออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มผู้ที่ยังมีกำลังซื้ออยู่ ซึ่งเชื่อว่ายังมีคนจำนวนมากที่ยังมีกำลังซื้อ สะท้อนได้จากยอดจองรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีมากกว่า 6,000 คัน

#### หวังการเมืองลูกหลานกระทบศก.แน่

"ในส่วนของสถานการณ์ทางการเมือง ที่มีการชุมนุมแสดงออกทางการเมือง และลงถนนกันมากขึ้นนั้น ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่หากสถานการณ์ขยายตัวและลูกหลานรุนแรงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะถัดไป เนื่องจากขณะนี้กำลังทุนมีความกังวลในการลงทุนอยู่แล้ว หากมีความไม่



**ฟื้นเศรษฐกิจ** - นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจ หลังการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารระดับสูงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 18 สิงหาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15500

หน้า: 1 (ซ้าย), 8

Col.Inch: 190.50 Ad Value: 295,275

PRValue (x3): 885,825

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: 'สุพัฒนพงษ์' ชู 5 ข้อ 'บิ๊กตู' 'ปรีดี' พุ่งวางฐานศก.ใหม่ ชี้ว่างงานสูงสุดรอบ 11 ปี

แน่นอนหรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองขึ้นอีก อาจทำให้คนยิ่งกลัวในการบริโภคและการลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบแน่นอน แต่ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าส่งผลกระทบต่อมากหรือน้อยเท่าใด คงต้องประเมินตัวเลขต่อไป" นายทศพรกล่าว

นายทศพรกล่าวว่า สำหรับการบริโภคภาคเอกชนติดลบอยู่ที่ 6.6% เทียบกับการขยายตัว 2.7% ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา สอดคล้องกับฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้านการใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.4% เทียบกับการปรับตัวลดลง ติดลบ 2.8% ในไตรมาสแรก ด้านการลงทุนรวมปรับตัวติดลบ 8.0% เทียบกับการติดลบ 6.5% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงอยู่ที่ ติดลบ 15.0 ต่อเนื่องจากการติดลบ 5.4% ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 12.5% เทียบกับการปรับตัวลดลง ติดลบ 9.3% ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนของภาครัฐบาลที่เพิ่มขึ้น 21.0% ขณะที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจติดลบอยู่ที่ 0.8%

## บัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.8%/จีดีพี

นายทศพรกล่าวว่า ในด้านภาคต่างประเทศ การส่งออกมีมูลค่า 49,797 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 17.8% เทียบกับการขยายตัว 1.4% ในไตรมาสก่อนหน้า ตามภาวะด้อยลงของเศรษฐกิจและการค้าโลก โดยปริมาณการส่งออกติดลบ 16.1 และราคาส่งออกติดลบ 2.0% ด้านการนำเข้าสินค้ามีมูลค่า 41,746 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 23.4% เทียบกับการติดลบ 1.0% ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออก อุปสงค์ในประเทศและการนำเข้าสินค้า โดยปริมาณการนำเข้าติดลบ 19.3% ส่วนราคานำเข้าติดลบ 5.1% ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวในไตรมาส 2 มีรายรับรวมจากนักท่องเที่ยว 0.019 ล้านล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 97.1% โดยรายรับรวมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ 0.019 ล้านล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 92.7% ขณะที่รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงทั้งหมด ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั่วไปลดลง 2.7% บัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.8% ของจีดีพี เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 241.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่า 7,433.1 พันล้านบาท คิดเป็น 44.8% ของจีดีพีรวม

## สรท.วอนรบ.อดทน-ฟังความเห็น

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า จากประเด็นที่มีมือบิยายชวนออกมาแสดงความความคิดเห็นทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ในฐานะ

ภาคเอกชนมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่มีความกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจเนื่องจากยังไม่มีความเสี่ยง อยู่ในกรอบของกฎหมาย และเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย

"ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องรับฟังความคิดเห็น แม้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน มองว่าเวลานี้รัฐบาลต้องมีความอดทน เรื่องใดที่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ก็ควรที่จะมีการอธิบายไม่ควรถกเถียง ควรมีการเคลียร์ให้ชัดเจนเพื่อลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น เชื่อว่าคนไทยน่าจะคุยกันได้" นายวิศิษฐ์กล่าว

## สุพัฒนพงษ์ให้คลังยึด 5 แนวทาง

เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงการคลัง นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางเข้ากระทรวงเพื่อร่วมประชุมมอบนโยบายการทำงานกับข้าราชการกระทรวงการคลังทุกกรม จากนั้นเวลา 11.00 น. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้แถลงข่าวโดยมีนายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขานุการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมแถลงด้วย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางเศรษฐกิจที่เสนอแก่ประชาชน 5 ข้อ คือ 1.เยียวยา โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีและประชาชนภาคส่วนต่างๆ ที่ตกงาน 2.ทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 3.สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจยังคงจ้างงานต่อไป 4.คนรุ่นใหม่หรือนักศึกษาจบใหม่ต้องมีงานทำ และ 5.รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในสังคม รวมไปถึงการทำงานต่างๆ ต้องซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) เป็นการดำเนินงานร่วมกันของรัฐและเอกชนแบบบูรณาการตาม 5 แนวทางดังกล่าว (อ่านรายละเอียด น.2)

## รูปแบบการทำงานคลังจะเปลี่ยนไป

นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจัดตั้ง ศบค. เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะกระบวนการการทำงานได้เปลี่ยนไปแล้ว การตัดสินใจดำเนินการมาตรการต่างๆ จะถูกมัดรวมอยู่ที่ศูนย์นี้ ชุดใหญ่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ มีนายไพโรจน์ โชติเตตาวาร เป็น

ประธานกรรมการ มีคณะอนุกรรมการอีก 3 ชุด คอยรวบรวมข้อมูลต่างๆ นำมาประมวล เพื่อมีมาตรการต่างๆ ออกมา โดยเฉพาะบางเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ของทางราชการ อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานที่ล่าช้า ไม่ทันใจ ไม่ทันที ทุกเรื่องจะมารวมอยู่ที่เดียวกันนี้ ฉะนั้น บทบาทของกระทรวงการคลังที่ทำงานในอดีตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ทั้งในส่วนของการเงินในการสนับสนุน ข้อเสนอแนะต่างๆ ในเรื่องของวินัยทางการเงินการคลังก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จึงอยากให้ทำความเข้าใจกับโครงสร้างการทำงานให้ดี (อ่านรายละเอียด น.2)

## ยังไม่เสนอชื่อปลัดคลังคนใหม่

นายปรีดีเปิดเผยถึงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่แทนนายประสงค์ พูนธเนศ ที่ จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ว่า ทราบว่าปลัดกระทรวงการคลังจะเกษียณอายุในปีนี้ ซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเสนอชื่อปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ต่อ ครม.ในเร็ววัน นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ขณะนี้ มี 2 รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดและกำลังเป็นที่จับตามองของข้าราชการในกระทรวงการคลังว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงการคลัง ระหว่างนายเกษม จินะวิจารณ์ อธิบดีกรมศุลกากร หรือนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน

## ศบค. แทนทีมศก. ชงเรื่องเข้าครม.

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขานุการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ศบค. จะประกอบด้วย คณะทำงานชุดใหญ่ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ และประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 11 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข มีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีผู้แทนสภาหอการค้าไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย และมีเลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งหมด 22 คน ซึ่งทำหน้าที่ในการตัดสินใจ จากนั้นนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบจากเดิมมีรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจก็เปลี่ยนเป็นชุดนี้เพื่อดูแลเรื่องต่างๆ และพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น

นายทศพรกล่าวว่า จากนั้นนำไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ มีนายไพโรจน์ โชติเตตาวาร เป็น

ถาวร เป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้งมีผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เลขาธิการสภาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ว่าการ สปท. ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินมาตรการของหน่วยงานต่างๆ ด้วย ทั้งนี้จะมีแบ่งย่อยเป็นคณะอนุกรรมการอีก 3 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดย่อม, คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว และคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อสนับสนุนข้อมูลและรายละเอียดข้อเสนอแนะมาตรการเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการจะมีภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

## ลุ้น 5 กระทรวงไฟเขียวตปท.มาไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า แนวทางการจับคู่ประเทศท่องเที่ยวระหว่างกัน (แพรวเอล บับเบิล) ขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กำหนดจะหารือร่วมกับอีก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ส่วนตัวอยากให้นำเข้าภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เพื่อให้เป็นเครื่องยืนยันในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ให้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งในช่วงไตรมาส 4/2563 รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ รวมไปถึงแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีมากกว่า 4 ล้านคนด้วย ส่วนช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 4-7 กันยายนนี้ ได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คิดแพคเกจหรือแคมเปญพิเศษในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการเที่ยวบ้านสุข

นายพิพัฒน์กล่าวว่า สำหรับการตั้ง ศบค.จะเป็นการตั้งศูนย์ในการปฏิบัติงานเชิงรุก เหมือน ศบค.โควิด-19 โดยจะเชิญผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเข้ามาเป็นทีมงาน เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากนี้ว่าหากคลายล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นอีกจะสามารถเดินทางไปได้อย่างไร รวมถึงแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทในปัจจุบันด้วย โดยปัญหาแรกที่ต้องเร่งแก้ไขคือ เรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เมืองต้นเปิดให้ต่างชาติ 4 กลุ่มแรกเข้ามา

แล้ว ได้แก่ กลุ่มประชุมสัมมนา ถ่ายทำภาพยนตร์ วิทยุพยาบาล และกลุ่มอีลีทการ์ต ต้องประเมินก่อนว่าทั้ง 4 กลุ่มเมื่อเข้ามาแล้ว เกิดการเดินทางมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร หากยังไม่มีการเดินทางมากขึ้น ต้องประเมินว่ายังติดที่ส่วนใด ทำไม่จึงยังไม่มีการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อขยายไปสู่การเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยอีกครั้ง เมืองต้นได้ทำประชาพิจารณ์ในบางพื้นที่ บางจังหวัด เพื่อสำรวจความพร้อมและการยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่ เพื่อจำกัดพื้นที่ในการเดินทาง 14 วัน อาทิ จังหวัดภูเก็ตที่ลงไปสำรวจความคิดเห็นของคนในพื้นที่แล้ว

## แพรวเอล บับเบิล เปลี่ยนจับคู่รายเมือง

"กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะร่วมกับ ททท. ในการประเมินว่า คนในพื้นที่ที่เกิดความพร้อมและยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาหรือไม่ เชื่อว่าในบริเวณรอบชายหาด มีความพร้อมในการต้อนรับต่างชาติมาก เพราะมีเฉพาะผู้ประกอบการ และมีชาวบ้านน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็รองรับและให้บริการต่างชาติอยู่แล้ว แต่ในส่วนของชุมชนเมือง ต้องสำรวจความต้องการของชาวบ้านก่อนว่า มีความพร้อมและยินยอมอย่างไร ซึ่งหากชาวบ้านยินยอม ก็จะขยายพื้นที่ให้ใหญ่มากขึ้น เพื่อรองรับการเข้ามาของต่างชาติ" นายพิพัฒน์กล่าว

นายพิพัฒน์กล่าวว่า การเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ยังเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ได้ แต่ต้องทำแบบมีเงื่อนไขพิเศษ โดยจะต้องทำในรูปแบบที่มีความปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข เบื้องต้นรูปแบบการเปิดให้เข้ามาคงเปลี่ยนใหม่ จากเดิมเป็นการจับคู่แบบรายประเทศ แต่ขณะนี้คงไม่สามารถเปิดให้เข้ามาแบบเป็นประเทศได้ เพราะบางประเทศยังไม่มีความปลอดภัยทั่วประเทศ มีบางเมืองบางพื้นที่ที่มีความปลอดภัย หมายถึงไม่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลานานมาแล้ว โดยจะเปลี่ยนไปเป็นการเจรจาแบบรายเมือง หรือรายมณฑลแทน อาทิ การใช้ความสัมพันธไมตรีแบบเมืองคู่แฝด ที่ไทยทำไว้กับหลายๆ เมืองในหลายๆ ประเทศ โดยได้มอบหมายให้ ททท. จัดทำแนวทางของแผนการจับคู่เมือง และการดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเสนอด้วย เพราะในระดับปฏิบัติการทาง ททท.มีสำนักงานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งแต่ละแห่งจะรวบรวมข้อมูลเมืองต่างๆ ที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 มาเสนอ

## ชงตั้งกองทุนช่วยเหลือเที่ยว 1 แสนล.

"เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะหารือที่ประชุม ศบค. และเสนอ ครม.พิจารณา พร้อมทั้งยังจะเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ร่วมมือร่วมใจในการตั้งกองทุนช่วยเหลือวงเงิน 1 แสนล้านบาทด้วย"

นายพิพัฒน์กล่าว

นายณัฏฐพร ศรีสรรพวงค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยในรูปแบบการเปิดให้แพรวเอล บับเบิลในตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ไม่ได้มีกระบวนการกักตัว 14 วันเหมือนกับไทย ทำให้โอกาสที่ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงติดเชื้อสูงมาก จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายพื้นที่ รายเมือง หรือรายกลุ่มแทน อาทิ เปิดล๊อคโควิด-19 ให้กลุ่มเศรษฐกิจที่ไม่มีการติดเชื้อแต่อยู่ในประเทศของตัวเองด้วยความหวาดกลัว มาอยู่ในไทยได้ แต่ต้องทำการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะไม่มีการติดเชื้อเข้ามา โดยต้องผ่านการตรวจหาเชื้อจากต้นทางก่อน เมื่อถึงไทยก็ตรวจหาเชื้ออีกรอบ และให้กักตัวอยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้เฉพาะ หลังจากกักตัวครบกำหนดแล้ว ก็สามารถเดินทางไปในพื้นที่ที่จำกัดเอาไว้ และเมื่ออยู่เกิน 45 วัน ก็ให้เดินทางท่องเที่ยวในไทยได้ เบื้องต้นคาดว่าจะหากเริ่มต้นทำได้ภายในไตรมาส 4 นี้ จนถึงไตรมาส 1/2564 จะทำให้การท่องเที่ยวฟื้นตัว และมีรายได้เข้าประเทศมากถึง 1.5 ล้านล้านบาท เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวไม่น้อยกว่า 2-3 แสนบาทต่อทริป

## เร่งหาตำแหน่งช่วย 7 แสนคน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปมอบดอกไม้ให้กับนายอัศวิน อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือมิราเคิล กรุ๊ป เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ได้เปิดรับสมัครงานพนักงานใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาจบใหม่และคนตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีงานทำ หลังจากเมื่อวานนี้ (16 ส.ค.) กลุ่มบริษัทในเครือมิราเคิล กรุ๊ป เปิดรับสมัครพนักงาน 300-400 อัตรา เพื่อรองรับการเปิดตัวของโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยรับสมัครทุกตำแหน่ง กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีผู้สนใจมาสมัครงานกว่า 8,000 คน เบื้องต้นมีบางตำแหน่งที่รับเข้าทำงานได้ทันที อีกส่วนหนึ่งได้มีการสัมภาษณ์ในรอบแรกแล้ว และจะเรียกผู้ผ่านรอบแรกมาสัมภาษณ์ซ้ำอีกครั้ง ก่อนประกาศผลในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า เพื่อเข้ามาฝึกอบรมให้มีทักษะและเกิดความชำนาญก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ขอขอบคุณและชื่นชมผู้ประกอบการที่ร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายรวมไทยสร้างชาติ ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ในส่วนของกระทรวงแรงงานตนเองจะเดินทางไปพบปะภาคเอกชนเพื่อขอความร่วมมือจัดตำแหน่งงานว่างให้

ผู้ใช้แรงงานที่กำลังเดือดร้อนตกงานได้มีงานทำ และกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานให้มากที่สุด ขณะเดียวได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัดในภูมิภาคสำรวจ ตำแหน่งงานว่างและจำนวนคนตกงาน เพื่อรวบรวม เป็นข้อมูลให้กับศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการทั้งระบบ ซึ่งจะเร่งรัดจัดตั้ง ศูนย์ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ส่วน ตัวเลขการว่างงาน ณ ปัจจุบัน ยังยืนยันว่า ตั้งแต่ เดือน ม.ค.-ก.ค.2563 มีผู้ว่างงานรวมทั้งสิ้น 714,000 คน

## 'อัครวิ' เห็นใจคนตกงาน

ด้านนายอัครวิ อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือมิราเคิล กรุ๊ป กล่าวว่า ยอมรับว่าวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมในภาพรวมอย่างหนัก โดยเฉพาะ โรงแรมระดับห้าดาวที่รับลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่ง ขณะยังไม่สามารถเปิดรับลูกค้าได้อีกหลายแห่ง ในส่วนธุรกิจไนครือของตนเองถือว่ายังโชคดียู่

บ้าง เนื่องจากรับกลุ่มลูกค้าคนไทย งานสัมมนา และงานแต่งเป็นหลัก ทำให้ไม่ต้องหยุดกิจการ แต่รายได้หายไปร้อยละ 60-70 และสามารถดูแล พนักงาน 1,500 คนให้ยังคงมีงานทำ รวมถึงเปิด รับสมัครพนักงานใหม่ที่จะมาทำงานในโรงแรมใหม่ที่ จะเปิดบริการในต้นปีหน้า ซึ่งจากการเปิดรับ สมัครเมื่อวานนี้ (16 ส.ค.) ยอมรับว่าคิดไม่ถึงว่า จะมีคนตกงานเยอะ เห็นแล้วสงสาร มีคนอยาก ทำงานจริงๆ งานอะไรก็ได้เพียงขอให้ได้งาน เงิน เดือนไม่เกี่ยง ขอให้ได้มีข้าวกิน ซึ่งก็ไม่ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร จึงดูแลด้วยการจัดหาอาหารและน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับผู้ที่มาสมัครให้มากที่สุดที่จะ ทำได้ ทั้งนี้ ก็จะต้องคงธุรกิจตนเองเต็มที่เพื่อให้ ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ซึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ ถึงเรื่องนี้ นายอัครวิ มีน้ำเสียงสิ้นเครือ มีน้ำตา คอล และมีเสียงสะอื้นเป็นช่วงๆ ระหว่างการให้ สัมภาษณ์



**ขอบคุณ** - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทาง ไปมอบดอกไม้ให้กับนายอัครวิ อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ในเครือมิราเคิล กรุ๊ป เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ เปิดรับสมัครงานพนักงานใหม่ เป็นการช่วยเหลือคนตกงานจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม